
Borgarráð 17. október 2024: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 
um fasteignagjöld MSS24100154

Óskað er eftir greinargerð um fasteignagjöld, fasteignaskatta og önnur opinber gjöld, 
sem lögð eru á atvinnuhúsnæði í Reykjavík. Í greinargerôinni verði yfirlit um álagningu 
slíkra gjalda í borginni í samanburði við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Einnig 
verði veittar samanburðarhæfar upplýsingar um það hvernig staðið er að slíkri álagningu 
á atvinnuhúsnæði í borgum á Norðurlöndum, Bretlandi, Þýskalandi og Frakklandi.


